

ประมวลภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประกอบงานวิจัย

เรื่อง รูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ของชุดความรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา



นานาทรรศนะจากเหตุการณ์

บ้างก็มองว่าการก่อเหตุครั้งนี้เป็นการปฏิบัติของคนกลุ่มๆหนึ่งที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน โดยปฏิบัติร่วมกับกลุ่มแนวร่วมในพื้นที่ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในวันเชิงสัญลักษณ์ คือ วันคล้ายวันก่อตั้งขบวนการกลุ่มพันธมิตรในเบอร์ซาตูและวันชาติของประเทศมาเลเซีย

ประเด็น IO : ขบวนการต่อสู้ใน จชต. ไม่ว่าจะ เป็น เบอร์ซาตู, บี.อาร์.เอ็น หรือพูโล ปกติจะมีธงสัญลักษณ์ของขบวนการ เป้าหมายของเขาคือ ต่อสู้เพื่อปึกธงเหล่านั้นในดินแดนมลายู แล้วการกระทำอย่างนี้ขบวนการเหล่านั้นจะยอมหรือ ถือว่าขบวนการหลอกลวงใช้ไหม?

บ้างก็มองว่าเป็นการสร้างเหตุเพื่อแสดงให้เห็นว่าขบวนการยังมีศักยภาพ เป็นการทดสอบและตรวจสอบกำลังแนวร่วมใหม่ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก/แนวร่วมเดิม

ประเด็น IO : แสดงศักยภาพอะไร? เห็นมีแต่คนเดือดร้อนเสียเวลาจากการปิดกั้นถนนของ จนท. ก่อเหตุแล้วทำให้ประชาชนเดือดร้อน ปกติขบวนการเขาจะไม่ทำกัน อย่างนี้คิดว่ากลุ่มที่ก่อเหตุครั้งนี้ ขบวนการเขาจะรับเป็นสมาชิกหรือ?

การก่อเหตุ ๓๕๔ จุด เมื่อคำนวณคนปฏิบัติการแล้วประมาณ ๖๐๐ คน เมื่อเทียบกับประชากรใน จชต.ราว ๒ ล้านคน คิดเป็นเพียง ๐.๐๐๐๓ % ถือว่าน้อยมากถ้าคิดว่าเป็นการทดสอบและแสดงศักยภาพแนวร่วมรุ่นใหม่

บ้างก็มองว่าเป้าหมายการก่อเหตุเพื่อสร้างความหวาดระแวงและทำลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ไทย-มช.

ประเด็น IO : คนกลุ่มๆหนึ่งนอกจากจะก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศตัวเองแล้วยังไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศเพื่อนบ้านอีกต่างหาก ธงชาติ มช. ที่เขาอาจเตรียมไว้ใช้ประดับในวันชาติกลับไปขโมยเขามาปักแขวนเกลื่อนกราดใน จชต. นึกหรือว่าคนมาเลเซียจะพอใจกับการกระทำดังกล่าวว่าจะทำให้คนไทยที่อาศัยอยู่ใน มช. ต้องเดือดร้อนด้วย

บ้างก็มองว่าเป็นการสร้างเหตุเพื่อแสดงศักยภาพให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้

ประเด็น IO : พื้นที่ จชต. มีเนื้อที่กว่า ๑๓,๙๐๐ ตร.กม. การสร้างเหตุก่อวิน ๓๕๔ จุด คิดเป็นพื้นที่แล้วถือว่าเล็กน้อยมาก และรูปแบบที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นการปัก-แขวนธงมาเลเซีย ซึ่งพกพาไปได้ง่ายและไม่ใช้สิ่งผิดกฎหมาย ต้องเข้าใจการทำงานของ จนท. ว่ายากจะป้องกันและ จนท. มุ่งเน้นการป้องกันการก่อเหตุร้ายด้วยระเบิดและอาวุธสงคราม เป็นลำดับความเร่งด่วนแรก ส่วนการสร้างเหตุก่อวินเป็นเรื่องจิตสำนึกของประชาชนที่ต้องช่วยกันดูแลบ้านเมือง





สรุปเหตุการณ์ระเบิด

พื้นที่	จำนวน	การสูญเสียชีวิต		
		ทหาร	ตำรวจ	อส.ทพ.
อ.จะแนะ	๑	-	-	เจ็บ ๑
อ.ระแงะ	๒	เจ็บ ๑	-	เจ็บ ๑
อ.เมืองนราธิวาส	๒	เจ็บ ๓	-	-
อ.ศรีสาคร	๑	เจ็บ ๑	-	-
อ.สุโหงปาตี	๑	-	-	-
อ.รือเสาะ	๑(ประทัดยักษ์)	-	-	-
อ.บาเจาะ	๑	-	เจ็บ ๒	-
รวม	๙	เจ็บ ๕	เจ็บ ๒	เจ็บ ๒









สรุปเหตุก่อความในพื้นที่ จขต. ๓๑ ส.ค.๕๕

หน่วย	จำนวน(จุด)
ฉก.ยะลา	๒๖
ฉก.ปัตตานี	๑๔๒
ฉก.นราธิวาส	๔๖
ฉก.สงขลา	๑๘
ฉก.นย.ทร.	๗๒
ฉก.พล.ร.๑๕	๕๐
รวม	๓๕๔

ที่มาข้อมูล : ศปร.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

บทเรียนจากเหตุการณ์

การประเมินภัยคุกคามกรณีรับแจ้งเหตุก่อความทุกครั้ง ต้องคิดเสมอในเรื่องของการสร้างเหตุซ้อนโดยเฉพาะเหตุระเบิด ปัญหาคือ เมื่อมีการสร้างเหตุก่อความพร้อมกันหลายๆจุด ทุกหน่วยเมื่อจัดกำลังเข้าปิดกั้นที่เกิดเหตุแล้ว จะประสานขอให้ จนท.EOD เข้าทำการตรวจสอบ ซึ่งหน่วย EOD จะมีกำลังไม่เพียงพอคงจัดลำดับความเร่งด่วนให้กับพื้นที่ที่อยู่ในย่านชุมชนที่ต้องรีบดำเนินการเพื่อเปิดเส้นทางก่อน

การสร้างเหตุก่อความด้วยการปัก-แขวน ธง ตามเส้นทางมักมีการสร้างเหตุระเบิดซ้อนแบบเหยียบ หรือ แบบดึง ซึ่งมีบทเรียนให้เห็นมาแล้วหลายครั้งทุกหน่วยต้องทบทวนในเรื่องอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ จนท. เช่น กล้องส่องสองตา ไม้ตะขอยาวๆ ไม้กระดาน ลูกกอล์ฟ โยธกา ฯลฯ เพื่อพิจารณาใช้ในการเก็บ รื้อ ถอนตามความเหมาะสม พึงหลีกเลี่ยงการใช้คนเข้าไปดำเนินการ ทั้งนี้อย่าเร่งด่วนต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ

เรื่องที่ไม่ควรผิดพลาด คือ จนท.ชุดแรกที่เข้าไปปิดกั้นแล้วไปเหยียบกับระเบิดที่ลอบวางไว้ใกล้ที่เกิดเหตุ จนท.ต้องใช้ดุลยพินิจว่าจุดที่เข้าไปอยู่หรือเข้าไปยืนปลอดภัยหรือไม่หลายวิธีที่ทำให้พื้นที่ดังกล่าวปลอดภัย เช่น ใช้ไม้กระดานตีหรือวางทับลงไปก่อน การใช้ลูกกอล์ฟ ถังแกลอนกิ้งเปิดพื้นที่ก่อน ฯลฯ